

รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ เสนอ ชูจันทร์ เนะสหกรณ์ จัดสวัสดิการประกันชีวิตให้สมาชิกกับสหประกันชีวิต



นายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ 8,000 กว่าสหกรณ์ ถือหุ้นสหประกันชีวิต เพียง 2,000 กว่าสหกรณ์ แต่ชื่อกรมธรรม์หรือมาทำธุรกิจกับสหประกันชีวิตของพวกเราประมาณ 20% หรือไม่ถึง 500 สหกรณ์ เท่านั้นเอง

บริษัทของเราเริ่มฟื้นตัวขึ้นมา ทรัพย์สินก็ดี เงินสำรองประกันก็ดี เพิ่มขึ้นเกินมาตรฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นบริษัทสหประกันชีวิตของเรา เป็นที่พึ่งของเราได้และจะเป็นที่พึ่งอย่างมั่นคงต่อไป แล้วเพื่อนเราในขบวนการสหกรณ์ที่เหลือ เราจะต้องไปเชิญชวนให้มาร่วมทำธุรกิจกับเราให้ได้ ผมเองคนหนึ่งละครับที่จะร่วมกับท่านร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมไปร่วมประชุมหรือไปราชการ ก็คงจะมีโอกาสที่ได้ทำความเข้าใจกับสหกรณ์

นายเสนอ กล่าวต่อไปว่า เมื่อเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของ 24 บริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในประเทศไทย บริษัทเราอยู่ในกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินหรือปริมาณธุรกิจยังน้อยอยู่ ถ้าเราฝันว่า 50% ของจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดมาถือหุ้นประมาณ 3,000 กว่าสหกรณ์ อย่างในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทของเราได้ลงมติในที่ประชุมใหญ่กันแล้วว่า เราเพิ่มหุ้นเพื่อระดมหุ้นเปิดโอกาสให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของถึง 2,000 ล้านบาทนะครับ ผมเชื่อว่าบริษัทของเราจะโลดแล่นอย่างรวดเร็วไปอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง การประกันเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต สังคม และองค์กร เพราะฉะนั้นท่านครับ ทำอย่างไรจึงจะวางแผน ทำอย่างไรจึงจะให้ขบวนการสหกรณ์เราได้หันเข้ามาช่วยบริษัทของเราสร้างความเติบโต สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบริษัทของเรา แทนที่จะไปให้กับบริษัทเอกชนที่มีนายทุนอยู่ไม่กี่รายเป็นเจ้าของ มีธุรกิจมีกำไรมากมาย ที่เราไปทำกับเค้าหันมาทำกับบริษัทสหประกันชีวิตเถอะครับ บริษัทที่เป็นของเรา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ขอฝากท่านผู้นำด้วย หันมามองบริษัทของเรา บริษัทในขบวนการของเรา บริษัทที่เราเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นต้องเป็นทางเลือกอันดับแรกนะครับ ที่จะเลือกสหประกันชีวิตให้ดูแลพวกเรา และผมเชื่อว่าบริษัทสหประกันชีวิต กำลังก้าวเดินอย่างมั่นคง กระฉับกระเฉง แล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับขบวนการสหกรณ์ของเราได้อย่างแท้จริง ผมพูดในภาพรวม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของกรมส่งเสริมสหกรณ์คนหนึ่ง ที่เห็นความสำคัญ และที่จะร่วมเดินกับพวกเราเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับบริษัทของเรา สู้กับบริษัทเอกชนให้ได้ ให้สมกับเป็นเจตนารมณ์ที่บรรพบุรุษ ผู้อาวุโส รุ่นก่อนๆ ได้ต่อสู้กับพวกเรา เพื่อให้ สหประกันชีวิต เป็นธุรกิจของคนสหกรณ์ เพื่อปวงชน อย่างแท้จริง